

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๐๐๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและสถานประกอบการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยใช้ข้อมูลผลการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงาน กรณีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ ที่มีผู้จัดการศึกษารายใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเพิ่ม ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้ในครั้งนี้ จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงวดจากสำนักงบประมาณ เพียง ๓ รายการ และจะจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบ จำนวน ๕ รายการ ในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดบัญชีจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.bopp.go.th

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามจำนวนผู้เรียนที่มีอยู่จริงในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบไฟล์ excel ทาง e-mail : budget01@obecmail.obec.go.th ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงต่อไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒนา พัฒนทวิตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕